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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งที่  1/2567 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567  เวลา 9.30 น.   
ณ ห้องประชุมเอื้องผ้ึง ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
 
รายช่ือผู้มาประชุม  
1. ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
3. อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
5. อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
6. ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. ผศ.ดร.รจเรจ  นันตา (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
8. อ.ปิยธรณ์  เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 
9. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
10. น.ส.กฤติมา สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
1. นางศิริพร ร่วมชาติ นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. น.ส.บงกช สมรอบรู้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2. น.ส.นงเยาว์ ตะนะวงค์ หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล 
3. นางณัฐกานต์ ห่อทอง นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  9.3๐  น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   
 1.๑ การขอจ้างอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2567 
  ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะการขอ
จ้างอาจารย์พิเศษควรรวบรวมทุกหลักสูตรท่ีมีความต้องการจ้างอาจารย์พิเศษ และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพียงคร้ังเดียวก่อนเปิดภาคการศึกษานั้น ดังนั้นขอให้ทุกคณะท่ีมีความต้องการขอจ้าง
อาจารย์พิเศษ ให้ดําเนินการเสนอขอความเห็นชอบการจ้างอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2567  เสนอ
ต่อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ โดยเสนอเหตุผลและความสําคัญในการจ้าง คุณวุฒิ               
และประสบการณ์การสอนของอาจารย์ พิเศษ รายวิชาท่ีรับผิดชอบสอนในปีการศึกษานั้น                  
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และภาระงานสอนของอาจารย์ในสาขาวิชา และนําส่งเอกสารให้กองบริการการศึกษาภายใน            
วันท่ี 19 เมษายน 2567 เพ่ือท่ีฝ่ายวิชาการจะได้รวบรวมและนําเสนอขอความเห็นชอบจาก             
สภาสถาบัน ก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 1.2 การปรับเปล่ียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2567 
  ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหมวดวิชา               
ศึกษาท่ัวไป เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธ์ิ ช้ัน 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้พิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1            
ปีการศึกษา 2567 แต่เนื่องจากมีรายวิชา 9011512 ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารสมัยใหม่ และ
รายวิชา 9011211 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2567 จํานวนหลายกลุ่มเรียน ทําให้อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขอให้สาขาท่ีไม่เก่ียวข้อง       
หรือกระทบกับสภาวิชาชีพ  เฉพาะนักศึกษารหัส 67 ให้สลับรายวิชาศึกษาท่ัวไปของภาคเรียนท่ี 1                 
และภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2567 เพ่ือกระจายรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับอาจารย์ผู้สอน         
จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 8/2566 
 ประธานฯ นํ าเสนอว่า ตามท่ีได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ            
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 8/2566 วันอังคารท่ี 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น.                  
ณ ห้องประชุมเอ้ืองผ้ึง ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง นั้น              
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน 7 หน้า 
  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี 8/2566 วันอังคารท่ี 14 พฤศจิกายน 2566 โดยมีการแก้ไข มติท่ีประชุม
วาระ 6.5 การจัดทําข้อสอบท้ายบทเรียน ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ดังนี้ “มติท่ีประชุม
เห็นชอบ มอบคณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไปวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน”  
 
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1 เงื่อนไขการรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเนื่องจาก วาระ 6.2 เงื่อนไขการรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต เม่ือการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คร้ังท่ี 8/2566 เม่ือวันอังคารท่ี 
14 พฤศจิกายน 2566 ซ่ึงท่ีประชุม  ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ แจ้งให้ทราบ
ว่า ประเด็นปัญหาของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กรณีท่ีไม่มีสัญชาติและบัตร
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ประจําตัวประชาชน มหาวิทยาลัยสามารถรับสมัครเข้าศึกษาได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถเข้ารับการ
ทดสอบเพ่ือเทียบสมรรถนะในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูได้เม่ือสําเร็จการศึกษา เนื่องจากคุรุ
สภาได้กําหนดคุณสมบัติไว้ว่าบุคคลท่ีจะเข้ารับการทดสอบเพ่ือเทียบสมรรถนะในการขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพครูได้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น  
  และภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ผู้รับผิดชอบฝ่ายงาน 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจําคณะครุศาสตร์ ได้ติดต่อประสานงานกับสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เพ่ือขอปรึกษาหารือเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตอีกคร้ัง              
โดยได้รับคําช้ีแจงว่า ผู้สมัครท่ีมีบัตรประจําตัวบุคคลซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรประจําตัวบุคคล        
ท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน หากสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ท่านสามารถเข้ารับ          
การทดสอบเพ่ือเทียบสมรรถนะในการขอรับใบประกอบวิชาชีพครูได้ปกติ แต่การสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีสัญชาติไทย
เท่านั้น 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 3.2 การจัดทําข้อสอบท้ายบทเรียน ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นําเสนอว่า 
สืบเนื่องจาก วาระ 6.5 การจัดทําข้อสอบท้ายบทเรียน ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เม่ือ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คร้ังท่ี 8/2566 เม่ือวันอังคารท่ี 14 พฤศจิกายน 
2566 จึงขอสอบถามว่างานการศึกษาท่ัวไปได้รับทราบมติเร่ืองนี้หรือยัง  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  มอบหมายให้ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา แจ้งมติท่ีประชุมดังกล่าว
ให้งานการศึกษาท่ัวไป เพ่ือให้คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นําไปวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่อไป 
 
วาระที่ 4 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 4.1 ประกาศคุรุสภา เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2567 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศคุรุสภา 
เร่ือง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2567 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้กําหนดการบริหารจัดการหลักสูตร โดยกําหนด
เกณฑ์การรับรองการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน กรณีอาจารย์ที่ทําหน้าที่สอนรายวิชา
ชีพครูหรือนิเทศ ไม่ได้สําเร็จการศึกษาทางด้านการศึกษา สถาบันต้องดําเนินการพัฒนาคณาจารย์           
กลุ่มดังกล่าวให้มีความรู้ทางด้านวิชาชีพครู โดยเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานเลขาธิการคุรุสภารับทราบ 
หรือผ่านการพัฒนาในหลักสูตรของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยจัดทําเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ           
ในรอบ 5 ปี ท่ีขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร และกรณีอาจารย์ที่ทําหน้าที่สอนรายวิชาชีพ
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ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาหรือนิเทศ ไม่ได้สําเร็จการศึกษาทางด้านการบริหาร
การศึกษา สถาบันต้องดําเนินการพัฒนาคณาจารย์กลุ่มดังกล่าวให้มีความรู้ทางด้านการบริหารการศึกษา 
หรือจัดผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาหรือการบริหารการศึกษา เป็นผู้ร่วมสอน 
  สําหรับหลักสูตรท่ีจะเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๙ เป็นต้นไป ให้สถาบัน           
ท่ีประสงค์จะขอรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร ส่งเอกสารแผนการผลิตระยะเวลา ๕ ปี             
เอกสารหลักสูตรและเอกสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้องก่อนเปิดรับนักศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ท้ังนี้ การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตร สํานักงานเลขาธิการคุรสภาจะดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนท่ีสถาบันจะเปิดรับนักศึกษา ขณะนี้คณะครุศาสตร์ได้จัดทําแผนการผลิตปริญญาและ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (คณะครุศาสตร์และ
คณะร่วมผลิต) ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 4.2 สภาพยาบาลเข้ามาตรวจเยี่ยม 
  อ.ปิยธรณ์  เร่งเร็ว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นําเสนอว่า สภาการพยาบาลจะ
เข้ามาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ วันท่ี 25-26 เมษายน 2567 ซ่ึงคณะได้ส่งรายงานการ
ประเมินตนเองเพ่ือรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ฯ (SAR) ไปก่อนล่วงหน้า
เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2567 ก่อนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2567 อย่างน้อย 60 วัน             
ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล จํานวน 8 มาตรฐาน ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า               
ตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) ของรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ ให้คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือขอข้อมูล
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ของรายวิชาศึกษาท่ัวไป ได้ท่ีกองบริการการศึกษา 
 
วาระที่ 5 เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 5.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับ
ปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 จํานวน 759 คน 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 
2566 จํานวน 142 คน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ        

ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 
จํานวน 759 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2566 จํานวน 142 คน 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 1/2567    วันศกุร์ที่ 29 มีนาคม 2567                        หน้า  5 

 

     
วาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 

 
เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 

 
 

(นางสาวกฤติมา สมุทรจักร) 
ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม 

(นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 


